





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>แถลงนโยบายปี 2568</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เตรียมแถลงแนวทางการดำเนินงานของ สธ. ปี 2568 ย้ำผู้บริหารที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ในกรม ต้องเตรียมพร้อมและเร่งดำเนินการ ทั้งการพัฒนา Wellness Center ต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยและบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการจัดระเบียบการตรวจแผนไทยเพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์และยา เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการผลักดัน พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยมีกระบวนการมุ่งเน้นผ่านการลดภาษีและสะสมแต้ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเรื่องสุขภาพอย่างครบวงจร โดยให้ อสม. มีส่วนร่วมขับเคลื่อน</p>	
<p><b>นโยบาย 30 บาท</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, The coverage, Hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สปสช. ว่า บอร์ดสปสช. เห็นชอบให้ใช้งบที่กรม.อนุมัติเพิ่มเติม 5,924 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับงบรายการรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมของปีงบประมาณ 2566 และรายรับอื่นระหว่างปีรอบบัญชีปี 2567 ที่ไม่มีภาระผูกพัน โดยหากงบคงเหลือให้เพิ่มเติมค่าบริการผู้ป่วยในให้หน่วยบริการ อัตรา 8,350 บาทต่อหน่วย ให้ รพ. ที่ส่งเบิกจ่ายมาก่อน 15 ก.ย. ส่วนส่งเบิกหลัง 15 ก.ย. ให้เบิกในปี 68 พร้อมมอบ สปสช. รับข้อสังเกตของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตรวจสอบการใช้บริการหน่วยบริการนวัตกรรมว่าเข้าเงื่อนไขบริการประจำหรือไม่ เพราะยังต้องจ่ายค่าเหมาจ่ายรายหัว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สื่อเพิ่มเติม เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, PPTV)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานเปิดงาน “30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. เพื่อประกาศการเดินหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กทม. และให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ วิธีการและขั้นตอนการรับบริการ รวมถึงหน่วยบริการที่สามารถเข้ารับบริการได้ พร้อมเชิญชวนลงทะเบียนล่วงหน้ารับการตรวจสุขภาพฟรีกับคาราวานตรวจสุขภาพของกทม. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ ตรวจยีนกลายพันธุ์ก่อมะเร็งเต้านมจากกรมวิทย์ฯ ทำฟันโดยคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น นวัตกรรมรักษาและฟื้นฟูโดยคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ The coverage</p> <p>- สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดเวทีเสวนา “ทิศทางระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่” กระจายการเข้าถึงบริการด้วย 7 นวัตกรรม เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพประชาชนภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ใช้ “สบช. โมเดล” ปิงปอง 7 สี ภายใต้การทำงานสร้างนำข้อมดูละเอียดมาตรฐาน เตรียมวาง สอน.บัดดี้ เป็นศูนย์กลางข้อมูลปฐมภูมิ ด้าน สสจ.ชลบุรี พร้อมดำเนินการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ด้าน รพ.ท่าช้าง เสนอ 4 เรื่องที่ผู้บริหารจะต้องทำ คือ ข้อมูล, การเงิน, คุณคุณภาพ และความรอบรู้สุขภาพประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ดร.ภญ.ปฤษฎัทร กิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย “การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่นำร่อง” เปิดเผยว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายได้ในบางส่วน โดยเฉพาะการลดเวลารอคอย ลดการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยฯ ของ สปสช. และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการรับบริการ ที่คำนวณจากรายการค่าใช้จ่ายได้ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าบริโภค ค่าที่พักกรณีรับบริการต่างจังหวัด รวมไปถึงค่าเสียโอกาสจากการขาดงานของผู้ป่วยและญาติ ฯลฯ รวมถึงเป็นส่วนสนับสนุนประชาชนให้มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรับบริการ อาทิ การดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม การยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ และการวิดีโอคอลเพื่อรับการตรวจรักษา</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>วันมหิดล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- วันมหิดล 24 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย" ทรงเป็นพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประกาศให้วันที่ 24 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา</p>	
<p><b>ประชุมสภาของสถาบันวัคซีนนานาชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thansettakij, true, tnn, plewseengern, hfocus, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ในฐานะประธานสภาของสถาบันวัคซีนนานาชาติคนแรก เป็นประธานการประชุมสภาของสถาบันวัคซีนนานาชาติ ประจำปี 2567 (IVI Global Council 2024) ซึ่ง สธ.ไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. 67 โดยมี ผอ.ใหญ่สถาบันวัคซีนนานาชาติ และผู้แทนจากประเทศสมาชิก IVI 60 คนจาก 12 ประเทศเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีแนวคิดผลักดันให้โรคฉี่หนูบรรจุอยู่ในรายการโรคเขตร้อนที่ถูกกลบเกลายขององค์การอนามัยโลกด้วย พร้อมหารือแผนวัคซีนในทวีปแอฟริกาสร้างความเท่าเทียมเข้าถึงวัคซีนทั่วโลก หลังเผชิญปัญหาฝีดาษวานร ใช้เลือดออกกระบาดครั้งใหญ่ ชาติแอฟริกาตะวันตกโรค</p>	
<p><b>สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, newtv, thansettakij, hfocus, sondhitalk, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 7/2567 โดยสถานการณ์ลดลงเหลือ 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา นครนายก นนทบุรี บึงกาฬ นครพนม และอุดรธานี มีผู้เสียชีวิต 46 ราย บาดเจ็บสะสม 1,259 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น 3 แห่ง รวมสะสม 70 แห่ง เปิดบริการได้ตามปกติ 69 แห่ง ปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.เขายาว จ.สตูล คาดจะกลับมาเปิดบริการได้ภายในวันนี้ พร้อมกำชับให้จังหวัดต่างๆ ติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในลำน้ำ เขื่อนและการระบายน้ำ รวมถึงสถานการณ์ฝน โดยคาดว่าวันที่ 23-25 ก.ย. 67 มี 4 จังหวัดที่อาจมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร คือ กาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรธานี ได้เน้นให้เตรียมพร้อมมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับ ส่วนพื้นที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด เช่น จ.เชียงราย ได้จัดทีมดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนประชาชนป้องกันโรค ล้างทำความสะอาดบ้านและที่สาธารณะจากดินโคลน ขยะ เชื้อรา ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังป้องกันสถานการณ์ฝุ่นจากโคลนแห้งที่ทำแนวโน้มฝุ่น PM10 เพิ่มขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ChiangmaiNews, sondhitalk, fm91bkk, thaitabloid)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดแล้ว แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบบ้านและชุมชนยังเต็มไปด้วยโคลนตม ขยะ เศษซากวัสดุ สิ่งของต่างๆ ทำให้เกิดการหมักหมมของขยะจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาเชื้อราภายในบ้าน ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดี จึงต้องเร่งทำความสะอาดอาคาร บ้านเรือน และบริเวณรอบๆ ด้วยการรื้อล้างให้สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลก่อนเข้าบ้าน ทั้งนี้ ควรล้างทำความสะอาดภายในบ้านทันทีที่หลังน้ำลดจะช่วยขจัดคราบสกปรกได้ดียิ่งขึ้น</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p><b>1.รายงานสถานการณ์</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, pptvhd)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 15-21 ก.ย. 67 พบผู้ป่วยเข้ารับรักษาใน รพ. 238 คน เสียชีวิต 1 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 166 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 64 คน ขณะที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ตั้งแต่ ธ.ค. 62 - ก.ย. 67 ไวรัสมีการกลายพันธุ์จนมี 3,848 สายพันธุ์ย่อย โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคสายพันธุ์โอไมครอนในปี 2564 เป็นต้นมา</p> <p><b>2. เดือนระงับฉีดวัคซีน mRNA</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live)</p> <p>- กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ทำจดหมายเปิดผนึกถึงปลัด สธ. ระบุเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายให้ระงับการฉีดวัคซีน mRNA ทุกชนิด เพราะขณะนี้ข้อมูลสนับสนุนมากมายว่าไม่ผ่านการทดสอบความปลอดภัย ปั่นเปื้อนยีนก่อมะเร็ง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายของผู้รับวัคซีน พร้อมทำสำเนาถึงสื่อมวลชน นพ.สสจ.ทุกจังหวัด</p>	
<p><b>มะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายอรรถพันธ์ นะมาตร์ หรือ อ้อม นักแสดงหนุ่ม ด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ พร้อมกล่าวว่า จากสถิติทั่วโลกมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่พบน้อยมาก เพียง 0.1 ต่อประชากร 1 ล้านคน สำหรับไทยมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 5-7 คน/ปี ส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ผนังหลอดเลือด ส่วนที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่าอาจสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการเฉพาะ แต่อาจมีลักษณะเดียวกับอาการของโรคหัวใจร่วมกับอาการของโรคมะเร็ง</p>	
<p><b>การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและสมรรถนะห้องปฏิบัติการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค (RPHL Network) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ในการพัฒนาศักยภาพระบบห้องปฏิบัติการของประเทศภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และยกวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบและสมรรถนะของห้องปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย (พ.ศ. 2568 – 2570) ณ โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชัน กทม.</p>	
<p><b>การดื่มน้ำมะนาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tnn, true)</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงว่าการดื่มน้ำมะนาว หรือน้ำอุ่นผสมมะนาว มีประโยชน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซี ลดอาการเจ็บคอ ช่วยการขับถ่าย ขับของเสียออกจากร่างกาย แต่ไม่ได้ช่วยลดสารพิษในเลือด สำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำตัวและโรคกรดไหลย้อน ควรดื่มน้ำมะนาวหลังอาหารเช้า หรือช่วงเวลาท้องไม่ว่าง เพื่อลดการเกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรืออาการแสบท้อง ส่วนคนทั่วไปดื่มได้ในช่วงเช้าหรือหลังตื่นนอน การดื่มในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรียกย่องนโยบายถ่ายโอน รพ.สต. ว่า การดำเนินการยังมีปัญหา เช่น ขาดงบประมาณและบุคลากร รวมถึงการรักษามาตรฐานการบริการ นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสำนักงานประมาณที่ไม่จัดสรรงบประมาณที่ตกลงกันไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อดูแลสุขภาพประชาชน โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกลอยแพ</p>	
<p><b>MOU ระหว่างประเทศ 4 จังหวัด 4 แขวง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยนิวส์, สยามโพสต์, เดลินิวส์, NBT, siengphupan, AEC TV Online, journalistthailand, 77 ข่าวเด็ด, 4fornews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศ 4 แขวง ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน แขวงคำม่วน และแขวงจำปาสัก และ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อชายแดน และส่งผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โดยนายไกร เอี่ยมจุฬา รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต , สัตวแพทย์หญิง ดาริกา กิ่งเนตร ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค, ผู้แทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA), ดร.แสงดาว สีดาไล หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต, ดร.สมหมาย แก้วมณี ผอ.โรงพยาบาลแขวงสาละวัน, ดร.เวียงสี สุพักดี หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก และดร.แสงทอง เสมิลำวัน รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงคำม่วน ร่วมในพิธี</p>	
<p><b>ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน รง.ไทยพลาสติกฯ ไฟไหม้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, สวพ.FM91, จส100, Ch7)</p> <p>- จากเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกเคมีภัณฑ์ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และสามารถควบคุมเพลิงสงบได้เวลา 15.05 น. นั้น วันนี้ นายถวิล โทธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว</p>	
<p><b>รางวัล 'หมอนามัยคนดีศรีแผ่นดิน'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 เปิดการประชุมวิชาการมูลนิธิเครือข่ายหมอนามัย หัวข้อ "การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต" พร้อมมอบรางวัล 'หมอนามัยคนดีศรีแผ่นดิน' เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่ปฏิบัติงานดีเด่นและมีผลงานวิชาการดีเด่น พร้อมวางเป้าหมายสร้างเครือข่ายหน่วยบริการสังกัด สธ.-อปท. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต</p>	
<p><b>ยกระดับความสำคัญโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, The coverage)</p> <p>-มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่วมกับสมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ คณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และบ.โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน “รวมใจร่วมมือ ระดมความคิด พิชิตโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal Muscular Atrophy: SMA) ในเดือนสิงหาคม และเดือนแห่งการรณรงค์ด้านการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในเดือนกันยายน เพื่อย้ำความสำคัญของการสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค SMA และแนวทางการป้องกัน ผ่านงานเสวนาและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดงาน</p>	
<p><b>โรคระบาดเรือนจำภูเขียวเป็นเชื้อทั่วไป</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, 77kaoded)</p> <p>-นพ.วชิระ บลพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ กล่าวถึงกรณีมีผู้ต้องขังในเรือนจำภูเขียว ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน จากการตรวจสอบเรือนจำภูเขียว รับผู้ต้องขังจาก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และจากศาล จ.ภูเขียว มีผู้ต้องขังรวมกว่า 1 พันคน มีรายงานรักษาตัวที่ตึกอายุกรรมชาย รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 17 ราย และอีก 4 ราย อยู่ในห้อง ICU อาการเริ่มดีขึ้น ตามลำดับ รักษาตัวในเรือนจำภูเขียวยังอีก 21 ราย และอยู่ในการเฝ้าระวังอีก 68 ราย ทางเจ้าหน้าที่ได้นำยาไปจ่ายให้แล้ว รวมมีผู้ป่วยทั้งหมด 99 ราย ส่วนผู้คุมในเรือนจำ 78 นาย มีการตรวจหาเชื้อเมื่อวานที่ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม</p> <p>- ล่าสุดวันนี้ (24 ก.ย.67) รพ.ภูเขียวฯ รายงานผลการตรวจหาเชื้อจากการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ และวิธี RTPCR พบเป็นเชื้อ ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ (Haemophilus Influenzae) 2 ราย, สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนีย (Streptococcus Pneumoniae) 1 ราย และ 17 ราย ติดเชื้อทั้ง 2 ชนิด ซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไป ไม่ใช่เชื้อพบใหม่ ไข้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ก็สามารถรักษาให้หายได้ ไม่โรคระบาดรุนแรงชนิดใหม่ตามที่ประชาชนกังวลแต่อย่างใด</p>	
<p><b>รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ตรัง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง และอสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่ากลาง โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวม 263 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>76 ภาวะ ค้ำร้อยละของภาชนะที่พบลึกลง (CI) เท่ากับ 28.89 พร้อมขอให้ประชาชนสังเกตอาการป่วยของตนเอง และครอบครัว หากมีไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอยมากกว่า 2 วัน ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคไข้เลือดออก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>สอบข้อเท็จจริงพยาบาลฉีดยาผิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-นายพัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 13 ก.ย. ผู้ป่วยมารักษาด้วยโรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้น้ำตาลในเลือดตก แพทย์ที่รพ.สรรคบุรี สั่งให้ฉีดกลูโคส แต่พยาบาลหยาบยาผิด เป็นยารักษาโรคหัวใจมาฉีด คนไข้มีอาการชักทันที ทางรพ.ได้ดูแลและรักษาอย่างเต็มที่จนคนไข้พ้นภาวะวิกฤต และออกจาก ICU ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. ขณะนี้อยู่ห้องพิเศษ รพ.ชัยนาทเรนทร อาการปลอดภัย ทางก.สธ.ได้กำชับให้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดย รพ.สรรคบุรี กำลังสอบข้อเท็จจริง และทำเรื่อง ม. 41 พร้อมย้ายพยาบาลออกจากหน้าที่ดูแลคนไข้ ยืนยันว่าจะให้การดูแลอย่างดี ไม่ทอดทิ้ง และผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>	